



SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHU VỰC TIỂU VÙNG MEKONG MỞ RỘNG (GMS) - QUẢNG TRỊ 2022

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) - Quảng Trị 2022.

Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) - Quảng Trị 2022 được tổ chức từ ngày **25/7/2022** đến **31/7/2022** trong khung giờ **8h00 đến 22h00** hàng ngày tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Hội chợ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư; qua đó giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm của các địa phương, các doanh nghiệp với các nhà đầu tư trong và ngoài nước khu vực GMS.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ

- **Lễ khai mạc** Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) - Quảng Trị 2022: **18h00 - 19h00, ngày 25/7/2022** tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- **Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu - Quảng Trị 2022: 13h30 - 17h00, ngày 26/7/2022** tại Sepon Boutique Resort, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giao thương giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ký kết hợp đồng kinh tế, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp.

- Hoạt động quảng bá, giới thiệu về du lịch, thương mại và đầu tư tại gian hàng tỉnh Quảng Trị do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị chủ trì thực hiện. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp tìm hiểu về đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Tổ chức các tour du lịch Đảo Cồn Cỏ, các khu di tích lịch sử, cách mạng, phía Tây Quảng Trị; tour du lịch Lào Thái (Một ngày ăn cơm 3 nước...) do Hiệp hội du lịch, Hội lữ hành và các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện theo nhu cầu thực tế của khách

- Chương trình văn nghệ, giao lưu nghệ thuật hằng đêm tại Hội chợ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

ĐIỂM NHẤN HỘI CHỢ

- **Lần đầu tiên tổ chức tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt**

Không phải ngẫu nhiên mà Hội chợ Thương mại Quốc tế GMS - Quảng Trị 2022 được tổ chức tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt, bởi Cửa Việt là điểm đầu của tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC) - tuyến đường xuyên Á ngắn nhất nối các nước trong khu vực từ Myanmar - Thái Lan - Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Cửa khẩu Quốc tế La Lay thuận lợi cho phát triển giao thông, thương mại, dịch vụ, du lịch và hợp tác đầu tư với các nước ASEAN.

Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt được xác định là điểm nhấn phát triển du lịch của tỉnh Quảng Trị, là vùng động lực để tỉnh tiếp tục phát triển tuyến du lịch ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ. Cửa Việt nổi tiếng với những bãi cát trải dài phẳng mịn, vào ngày hè nước xanh và trong vắt, tạo điều kiện cho du khách vừa tham quan Hội chợ vừa có những trải nghiệm thú vị tại đây.

- Diễn ra vào tháng 7 - Tháng của sự tri ân và kính ngưỡng

Hàng năm, vào tháng 7, rất nhiều du khách từ mọi miền đất nước và du khách nước ngoài đến Quảng Trị để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, đề nâng niu, trân trọng những giá trị của Hoà Bình. Ngày 12/7/2022, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 2022 tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chương trình số 40/CTr-BTC2022 về các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và hướng đến Lễ hội Vì Hòa bình. Theo đó, một chuỗi các hoạt động gồm Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ “Màu hoa đỏ”, “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ”, Chương trình nghệ thuật “Khát vọng Hòa Bình”, Lễ hội “Đêm hoa đăng”, Triển lãm “Quảng Trị - điểm đến của ký ức”... sẽ được tổ chức tại Quảng Trị.

Dự kiến có hàng trăm ngàn du khách, doanh nhân, nhà đầu tư đến Quảng Trị vào thời điểm tháng 7. Hội chợ Thương mại Quốc tế GMS - Quảng Trị 2022 hứa hẹn sẽ có nhiều lượt khách đến tham quan, mua sắm.

- Quy mô gian hàng lớn, mặt hàng phong phú

Với quy mô hơn 400 gian hàng của 250 doanh nghiệp, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh/thành phố, các doanh nghiệp đến từ Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia... Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng như sản phẩm nông lâm thủy hải sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, nội thất, sản phẩm làng nghề, may mặc, thời trang, da giày, vật liệu xây dựng, kim khí điện máy... Đặc biệt, Hội chợ còn có gian hàng ẩm thực, gồm những món ăn đặc trưng, truyền thống của tỉnh Quảng Trị và một số địa phương khác, là kết tinh của nền văn hóa ẩm thực độc đáo của nhiều miền quê Việt Nam. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội thưởng thức một số món ăn đặc sản của các nước GMS, hứa hẹn sẽ mang tới nhiều trải nghiệm thú vị.

- Có sự tham gia của các gian hàng quốc tế

Gian hàng của doanh nghiệp Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia... sẽ mang tới Hội chợ những sắc màu mới mẻ, khác biệt với rất nhiều loại sản phẩm phong phú: Nội thất gỗ, ẩm thực truyền thống (gà nướng Seno, gà nướng Naphong, Lạp xưởng, bia Lào, rượu nhân sâm...), sản phẩm nông nghiệp (trà, mật ong, cà phê, nho khô...), thủ công mỹ nghệ (bình hoa, mâm đồng thau...), đồ trang sức... Ngoài ra, Hội chợ còn có sự góp mặt của một số doanh nghiệp FDI như Công ty TNHH Sangshin Vietnam Electronics, Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam...

- Cơ hội để các doanh nghiệp kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm

Hội chợ Thương mại Quốc tế GMS - Quảng Trị 2022 chính là nơi hội tụ của nhiều ý tưởng khác nhau. Mỗi doanh nghiệp đều có những triết lý kinh

doanh và chiến dịch quảng bá khác nhau, thông qua Hội chợ, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội học hỏi, tham khảo và chọn lọc những ý tưởng phù hợp cho riêng mình. Bên cạnh việc trao đổi những kiến thức chuyên môn, các doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin liên lạc để mở rộng mối quan hệ trong tương lai. Không những thế, với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại đến từ các nước GMS, các bên sẽ có thể giao lưu văn hóa, hiểu hơn thêm về nước bạn, thắt chặt mối quan hệ đối tác kinh doanh, tình hữu nghị giữa các quốc gia.

- Cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp các sản phẩm và nhà cung cấp/nhà sản xuất

Dịch bệnh Covid-19 diễn ra từ năm 2020 đã làm gián đoạn các hoạt động giao thương, buôn bán trực tiếp. Việc hình thành thói quen mua sắm trực tuyến có nhiều mặt tích cực, nhưng cũng không tránh khỏi một số hạn chế nhất định. Một số khách hàng có tâm lý e ngại mua sắm online vì không đảm bảo được chất lượng sản phẩm, do vậy, việc tổ chức một Hội chợ lớn gồm rất nhiều nhà cung cấp, nhà sản xuất, doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh/thành trong và ngoài nước sẽ đáp ứng nhu cầu của cả người dân địa phương và du khách đến Quảng Trị.

Hội chợ sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn để người dân Quảng Trị, du khách trong và ngoài nước tới tham quan, mua sắm, kích cầu tiêu dùng. Qua đó thúc đẩy sản xuất, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng để mở rộng thị trường tiêu thụ. Không dừng lại ở đó, Hội chợ Thương mại quốc tế GMS - Quảng Trị 2022 sẽ là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp các nước GMS quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh.
